
 
11 ธันวาคม 2561 

 

   Advising Investment and Trade Institute (AITI) 

สถาบันที่ปรึกษาอจัฉรยิะดา้นการค้าและการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 รัฐบาลกัมพูชาเพิ่ม 
การจัดซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว 

 
กัมพูชาอยู่ระหว่างก่อสร้างท่าอากาศยาน

นานาชาติในจ.เสียม เรียบ 
 

กัมพูชามีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในปีนี้ 
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รัฐบาลกัมพูชาเพิ่มการจัดซื้อไฟฟ้าจาก สปป ลาว  
         นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ลงนามความตกลงร่วมกับ นายรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด ของสปป.ลาว ที่กรุงเวียงจันทน์ โดยจะ
จัดส่งไฟฟ้าที่ซื้อจากสปป.ลาว ไปยังจังหวัดติดชายแดนกัมพูชา- สปป.ลาว ซึ่งรวมถึง จ.พระวิหาร, จ.รัตนคีรี, จ.สตึงแตรง และ จ.กระแจะ 
ทั้งนี้ ไม่มีการระบุปริมาณไฟฟ้าในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้กัมพูชามีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2 ,000 เมกะวัตต์ต่อปี โดยน าเข้าไฟฟ้า
จากต่างประเทศ เช่น ไทย  สปป ลาว  

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c0b6f66e3f8e4e9090e337a 
09/12/61 

 

กัมพูชาอยู่ระหว่างก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาตใิน จ.เสียม เรียบ  
โฆษกส านักงานการบินพลเรือนของกัมพูชา เผย โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติใน จ.เสียม เรียบ ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้าง 

900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยการก่อสร้างแบ่งเป็นสองระยะ ประกอบด้วย การก่อสร้างระยะแรกมูลค่า 550 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระยะ2 ซึ่งจะเน้นการขยายท่าอากาศยาน มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c0a20e7e3f8e4e9090e2c3a 
09/12/61 

 

กัมพูชามีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในปีนี้  
โฆษกคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งกัมพูชา เผย ในปีนี้ มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในกัมพูชา 12.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น

จากปี60 ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 10.8 ล้านคน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการที่กลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือขยายการ
ให้บรกิารในพื้นที่ชนบท 

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c0a1fd7e3f8e4e9030dd332 
09/12/61 

 

นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว สปป ลาวลดลง  
รัฐมนตรีกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสปป.ลาว เผยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 

ล้านคน เดินทางมาท่องเที่ยว สปป ลาว ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีการท่องเที่ยวลาว 2018 ต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 5 ล้านคน 
โดยหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวลดลง มาจากการเกิดภัยธรรมชาติในหลายแขวง ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวยังไม่ดีเท่าที่ควร และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังล่าช้า และได้รับงบประมาณ
ไม่เพียงพอ เช่น การก่อสร้างถนนในพื้นที่ท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน การให้บริการเดินทางทางอากาศยังคงจ ากัด    

ท่ีมา : https://www.news1005.fm/view/5c0a20f8e3f8e4e9060ddb3f 
09/12/61 

 
 

มูลค่าการเติบโตของการส่งออกผัก ผลไม้ของเวียดนามลดลง  
จากรายงานกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กล่าวว่า มูลค่าการขยายตัวของการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามมีอัตราที่ลดลง

อย่างมีนัยส าคัญในปีนี้ แต่ยอดการส่งออกยังคงถึงเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงคาดการณ์ว่าในปี61 ยอดมูลค่า
ในการส่งออกผักและผลไม้จะเติบโตร้อยละ 10 ซึ่งมีมูลค่าอัตราการเติบโตต่ ากว่าปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 40 ส าหรับการการน าเข้า พบว่า 
ประเทศที่น าเข้าส่วนใหญ่คือไทยและจีน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และ 24.4 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงมีศักยภาพในการส่งออก
และคาดว่าจะมีรายได้เท่ากับ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี68 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/481632/vegetable-fruit-export-growth-slows.html#cWpOS3IT3kCK2Qsr.97 
11/12/61 
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CP บุกหนักเวียดนาม-หวังแชร์ปีหน้า 40%  
       เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่เข้ากับกระแสนิยม เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า กลยุทธ์การตลาด เพ่ือ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของของคนยุคใหม่ โดยตั้งเป้าเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดปี 62 เป็น 40% ทั้งนี้ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดเนื้อไก่
สด 32% ไส้กรอก 25% หลังจากในปี 61 ได้ปรับภาพลักษณ์ด้วยแพ๊คเกจใหม่ที่ทันสมัย และในปี 2562 มีแผนเน้นอาหารพร้อม
ทาน (เรดดี้มีล) มากขึ้น คาดว่าจะวางตลาดต้นปีหน้า ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดเติบโตสูงเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 20% มาหลายปี ปัจจุบันมูลค่า
สูงถึง 1.73 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการขยายตัวของ GDP ในช่วง 8 ปี เติบโตปีละไม่ต่ ากว่า 6-7% และมีประชากรถึง 95 
ล้านคน โดยกลุ่มอายุต่ ากว่า 45 ปี มากถึง 60% ซึ่งมีอัตราการบริโภคอาหารต่อวันค่อนข้างสูง 

ที่มา :  https://www.naewna.com/business/381962 
11/12/61 

 

ธุรกิจเบียร์ “เวียดนาม” สมรภูมิรบของต่างชาติ  
สมาคมเครื่องดื่มของเวียดนาม (VBA) ระบุว่า ภายในปี 2021 คาดว่าปริมาณการดื่มเบียร์ของคนเวียดนามจะเพิ่มสูงขึ้น 65% จาก

ปัจจุบันที่บริโภคเกือบ 4,000 ล้านลิตรต่อปี จนได้รับฉายาให้เป็น “นักดื่ม” อันดับ 3 ในเอเชีย เพราะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงใน
เวียดนาม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น โดยมี 3 บริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ไทย เบฟเวอ
เรจ, ไฮเนเก้น และคาร์ลสเบิร์ก ที่เข้ามาซื้อหุ้นบริษัทท้องถิ่น และพยายามขยายมาร์เก็ตแชร์ในเวียดนาม มีความเสี่ ยงสูงที่แบรนด์
เวียดนามจะหายไปจากตลาด หรือกลายเป็นของต่างชาติทั้งหมด สาเหตุคือไม่นิยมดื่มแบรนด์ท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 

ที่มา : https://www.prachachat.net/aseanaec/news-262277 
11/12/61 

 

กนอ.เผย นักลงทุนจาก กัมพูชา-อินเดีย สนใจเข้าร่วมลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สระแก้ว เฟสแรกเต็ม
แล้ว คาดเฟส 2 แล้วเสร็จ มี.ค.62 

 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เผยภายหลังจากที่ กนอ.ได้เปิดด าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสระแก้วใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)จังหวัดสระแก้ว บนพื้นที่ 660 ไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ อย่างเป็นทางการ มีนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ให้ความสนใจพื้นที่นิคมฯสระแก้วแล้ว ซึ่งเบื้องต้นมีกลุ่มนักลงทุน เช่น กัมพูชา และ อินเดีย รวมจ านวน 4 ราย สนใจเช่า
พื้นที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อประกอบกิจการประเภท น าเข้า -ส่งออกเสื้อผ้ามือสอง คลังสินค้า และกิจการร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น  
ส าหรับพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพรองรับการผลิตและการกระจายสินค้าทั้งน าเข้าและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ใน
เฟสแรกได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่เต็มจ านวน ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาในเฟสที่ 2 มีความ
คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในราวเดือน มีนาคม 2562 

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c0dcf9ee3f8e4e9090e4182 
10/12/61 

 

ก.อุตสาหกรรม ลดดอกเบี้ยเอสเอ็มอี เป็นของขวัญปีใหม่2562  
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาการ

ปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 4  เพื่อลดต้นทุนให้กับเอสเอ็มอี
ในวงเงิน 250 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 1,200 ราย เพื่อเป็นการมอบขวัญปีใหม่ 2562 

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c0a211ce3f8e4e9010dd021 
09/12/61 

 

 

 



 11 ธันวาคม 2561  
 

พาณิชย์คุมเข้มการน าเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA ไม่ให้กระทบราคาผลผลิตในประเทศ  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบบริษัทที่ขออนุญาตน าเข้า

มะพร้าวภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยมีก าหนดตรวจสอบภายในสิ้นปีนี้จ านวน 11 ราย และได้เร่ิมตรวจสอบไปแล้ว 7 บริษัท 
ในจังหวัดราชบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี และมีก าหนดจะตรวจสอบอีก 4 บริษัทในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์
ธานี และกระบี่ ภายในเดือน ธ.ค.61  ทั้งนี้การด าเนินการตรวจสอบโรงงานที่ขออนุญาตน าเข้ามะพร้าวภายใต้ AFTA ดังกล่าว เป็นการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทที่ขอน าเข้ามะพร้าว ป้องกันไม่ให้
น าเข้ามาแล้วส่งไปขายต่อหรือเอาไปท าอย่างอื่นที่ไม่ตรงตามที่ได้ขออนุญาตน าเข้า เพราะจะกระทบต่อราคามะพร้าวที่เกษตรกรขายได้ 

ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c0e103ce3f8e4e9020de0ab 
11/12/61 

 

ทย.เล็งท าสนามบินใหม่บึงกาฬ  
รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย.เตรียมของบประมาณปี 2563 จ านวน 6 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษาศึกษาความ

เป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน 
เพราะปัจจุบันเป็นจังหวัดที่มีระยะทางอยู่ห่างจากจังหวัดอื่นๆ ที่มีท่าอากาศยานเกิน 200 กิโลเมตร ตามเกณฑ์การขอสร้างสนามบินใหม่ 
ทั้งนี้  คาดว่าน่าจะเริ่มศึกษา ปลายปี 2562 ใช้เวลาศึกษาประมาณ 9 เดือน หากได้ข้อสรุปว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุ้มค่าทาง
สังคม จะเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ต่อไป 
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ไทยอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก ผุดยุทธศาสตร์นั่งอันดับ1 ในใจ  
รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้วางเป้าหมายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เพื่อให้ไทยเป็ นอันดับหนึ่งของ

ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีตลาดมุสลิมไปเยือนสูงสุด สังเกตจากการจัดท าดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจ าปี 2018 ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทาง 131 ล้านคน ไทยได้ส่วนแบ่งประมาณ 3.6 10% ของตลาดชาวมุสลิมทั้งหมด ปัจจุบันไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับที่ 2 ในประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอิสลาม (โอไอซี) จ านวนชาวมุสลิมเดินทางทั่วโลก 121 ล้านคนในปี 2559 คาด
ว่าปี 2563 จะเพิ่มข้ึนถึง 156 ล้านคน ด้านมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 6.9 ล้านล้านบาท คาดในปี 2569 จะมูลค่าถึง 9.5 ล้านล้านบาท 
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ททท.เปิดเส้นทางจักรยานดันเศรษฐกิจ สร้างรายได้ท่องเที่ยวโต 10%  
จากนโยบายการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาของ ททท.นั้นที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเส้นทาง

จักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาใหม่ๆ การแข่งขันจักรยานในรายการต่างๆ ท าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ในปี 2561 ที่
คาดการณ์ว่ามีมูลค่าถึง 1,700 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการจัดการแข่งขัน
จักรยานในภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 2,000 ล้านบาท/ปี ในจ านวนนี้ เป็นรายได้จากต่างชาติมากถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังเปิดเส้นทาง
ท่องเที่ยว 5 ภาคเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย 
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